

# Việt Nam đạt cơ cấu dân số vàng cực đại vào giai đoạn 2034 - 2039

Thời kỳ dân số vàng của Việt Nam bắt đầu từ năm 2006 và dự kiến kết thúc vào 2042. Như vậy, Việt Nam có 36 năm để tận dụng lợi thế này phát triển kinh tế - xã hội.

"Năm 2017, có 68% dân số Việt Nam trong độ tuổi từ 15 - 64 (độ tuổi hoạt động kinh tế), tương đương khoảng 65 triệu người. Đến giai đoạn 2034 - 2039, con số này sẽ lên đến cực đại với khoảng 72 triệu người. Đây là dư lợi lớn của dân số vàng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế" - thông tin này được Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình Cử, nguyên trưởng Viện Dân số và các vấn đề xã hội chia sẻ tại chương trình tập huấn cung cấp nội dung theo Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới cho các phòng viên báo chí, cộng tác viên dân số tổ chức ngày 29/10 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thức tế các nước Nhật Bản,



Ảnh minh họa

Hàn Quốc, Singapore có sự phát triển thần kỳ trong thời kỳ dân số vàng. Đặc biệt, trong 68% dân số ở độ tuổi hoạt động kinh tế của Việt Nam giai đoạn này có hơn một nửa dưới 34 tuổi, rất thuận lợi cho việc tiếp

thu khoa học kỹ thuật và lĩnh vực trong chuyển đổi nghề. Tuy nhiên, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình Cử cũng cho rằng, cơ cấu dân số vàng đặt ra không ít khó khăn, thách thức cần giải quyết như tốc độ tăng nhanh của số

dân trong độ tuổi lao động sẽ có thể trở thành gánh nặng cho xã hội nếu như tỷ lệ thất nghiệp cao và năng suất lao động thấp. Trong khi đó, ở Việt Nam thời điểm này, lực lượng lao động đông về số lượng nhưng chất lượng chưa cao, thiếu lao động có tay nghề, năng suất lao động thấp, kỷ luật lao động không chặt chẽ. Bên cạnh đó, dù tỷ lệ lao động trong nông nghiệp cao nhưng diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp do quá trình đô thị hóa và chuyển đổi mục đích sử dụng đất dẫn đến tình trạng thiếu việc làm cho lao động nông thôn. Điều này khiến tình trạng thanh niên di cư từ nông thôn ra thành thị ngày càng nhiều nhưng các chính sách lao động, việc làm và dịch vụ xã hội chưa được điều chỉnh kịp thời.

"Chúng ta cần trả lời 3 câu hỏi: Bao nhiêu người trong độ tuổi hoạt động kinh tế có khả

năng làm việc? Bao nhiêu phần trăm người có khả năng làm việc có việc làm? Bao nhiêu phần trăm người có việc làm, làm việc với năng suất, thu nhập cao? Từ đó chúng ta mới có được các chính sách phù hợp, tận dụng lợi thế cơ cấu dân số vàng đang có" - Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình Cử nhận định.

Trong khi đó, bà Đỗ Thị Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông - Giáo dục thuộc Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho rằng, một vấn đề khác Việt Nam đang phải đối mặt trong tình hình mới là tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tăng nhanh, ở mức nghiêm trọng. Nếu năm 2006, tỷ lệ trẻ em trai và trẻ em gái là 108,6/100, đến năm 2016 đã chênh lệch 112 trẻ em trai/100 trẻ em gái. Điều này khiến Việt Nam sẽ thiếu khoảng 2,3 - 4,3 triệu phụ nữ vào năm 2050. Do đó, theo bà Hồng, thời gian tới cần đẩy mạnh công tác truyền thông cũng như thực thi nghiêm các chính sách, chương trình can thiệp, đặc biệt là nghiêm cấm mọi hành vi lựa chọn giới tính thai nhi tại cơ sở y tế công lập và tư nhân.

(theo vietnamplus.vn)

## Tập huấn nghiệp vụ công tác phòng cháy, chữa cháy

Nhằm nâng cao kiến thức, nghiệp vụ về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), sáng ngày 30/10, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh phối hợp với UBND phường Phú Khánh (thành phố Thái Bình) tổ chức tập huấn công tác PCCC và CNCH cho trên 100 người là cán bộ chủ chốt, lực lượng dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn phường.

Tại buổi tập huấn, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thông báo tình hình cháy, nổ trên địa bàn toàn quốc nói chung và Thái Bình nói riêng; đồng thời, phổ biến các quy định của Chính phủ, Bộ Công an về công tác PCCC. Các học viên được hướng dẫn thực hành các kỹ năng, biện pháp phòng, chống cháy, nổ, cách xử lý, giải quyết các tình huống, vụ việc liên quan đến PCCC và CNCH, kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy trong các tình huống chữa cháy và CNCH cụ thể.

Thông qua tập huấn nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm về công tác PCCC và CNCH cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường.

NGUYỄN TÙNG

## Tặng thẻ xe buýt miễn phí, giảm giá cho người khuyết tật



Tặng thẻ xe buýt miễn phí, giảm giá cho người khuyết tật.

Sáng ngày 30/10, Hội Người khuyết tật tỉnh, Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật tỉnh, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ vận tải Phiệt Học tổ chức trao thẻ xe buýt miễn phí, giảm giá cho người khuyết tật.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 100 thẻ xe buýt miễn phí, giảm giá cho người khuyết tật. Việc tặng thẻ xe buýt là một trong những hoạt động hỗ trợ trực tiếp, giảm bớt khó khăn trong việc di chuyển đối với người khuyết tật; tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật tiếp cận hệ thống vận tải hành khách công cộng, giúp họ tự tin hòa nhập cộng đồng.

KUÂN PHƯƠNG

## HỘI LHPN HUYỆN QUỲNH PHỤ Tặng gần 1.000 làn nhựa

Thời gian qua, các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Quỳnh Phụ tích cực tuyên truyền đến cán bộ, hội viên thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường gắn với cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch". Xây dựng và nhân rộng mô hình "Phân loại, xử lý rác thải tại gia đình", "Hạn chế sử dụng túi nilon" tại hầu hết các xã, thị trấn; mô hình "Cánh đồng không rác thải" tại Chi hội Phụ nữ thôn An Ấp và thôn Thượng Phúc (xã An Ấp) với 72 thành viên tham gia; phát động thực hiện "3 sạch", tặng gần 1.000 làn nhựa để chị em đi chợ. Duy trì 168 tổ thu gom và xử lý rác thải với 504 thành viên; xây dựng các tuyến đường hoa, đảm nhận trồng hoa tại khuôn viên UBND xã, đến nay toàn huyện có 225 đoạn đường phụ nữ tự quản, 25 hội LHPN xã, thị trấn đã xây dựng mô hình đường hoa với tổng chiều dài 15km, bốn hoa diện tích trên 2.000m<sup>2</sup>. Điển hình là Hội LHPN các xã Quỳnh Ngọc, Quỳnh Hưng, An Quý, Đồng Tiến, An Mỹ...

MINH NGUYỆT

# Thư viện trường học - điểm đến bổ ích

Đến bất kỳ trường học nào trên địa bàn tỉnh, chúng ta cũng thấy những tủ sách từ nhỏ đến lớn được bố trí hợp lý, bắt mắt, thu hút nhiều học sinh đọc sách ngoài giờ lên lớp. Đây là kết quả của việc quan tâm đầu tư, đổi mới thư viện trường học giúp hình thành văn hóa đọc trong mỗi học sinh.

Ở Trường THCS Lê Danh Phương (Hưng Hà), đọc sách trở thành một hoạt động không thể thiếu trong mỗi giờ ra chơi hay đầu giờ và cuối giờ học của học sinh. Hình ảnh những cô cậu học trò ngồi trong thư viện hay dưới mỗi gốc cây đọc sách đã trở thành nét đẹp riêng của ngôi trường này. Học tập tại trường được 2 năm, em Nguyễn Tâm Anh luôn chọn điểm đến là thư viện sau mỗi giờ học. Dưới sự hướng dẫn của cô giáo chủ nhiệm và cô giáo phụ trách thư viện, em tự chọn cho mình những cuốn truyện tranh hay những cuốn sách tham khảo bổ ích. Qua những câu chuyện trong sách, em học được nhiều điều hay và những đức tính tốt đẹp. Còn em Đỗ Đức Anh, học sinh nhà trường khỏe, em đã đọc sách từ năm học lớp 2 đến nay. Khi lên cấp II em lại càng thích đọc sách hơn bởi thư viện nhà trường rất nhiều sách mà em thích đọc, đặc biệt có nhiều sách tham khảo mà em không thể mua được ở ngoài. Vì vậy em rất thích lên thư viện để đọc sách, những quyển sách hay, thú vị em sẽ mượn về nhà để đọc kỹ hơn.

Thầy giáo Lê Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Danh Phương chia sẻ: Thư viện đã được nhà trường quan tâm đầu tư xây dựng khang trang, đồng bộ, kết hợp với hơn 14.000 đầu sách thuộc các thể loại như sách tham khảo, sách thiếu nhi, sách khoa học, truyện tranh... Đặc biệt, hàng năm nhà



Học sinh Trường THCS Thống Nhất (Hưng Hà) đọc sách tại thư viện nhà trường.

trường luôn đầu tư mua mới một số sách rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh phù hợp với từng lứa tuổi. Thư viện mở được trang trí bắt mắt để học sinh có thể thoải mái đọc sách. Hàng năm, nhà trường đã vận động các em học sinh tham gia xây dựng thư viện với tinh thần "Mỗi người một cuốn sách để có triệu cuốn sách". Đồng thời, để ra các nội quy của thư viện, phân công lịch đọc cho các lớp; sắp xếp sách theo trình độ học, nội dung để các em dễ tìm đọc. Đặc biệt, công tác quản lý sách được nhà trường kết hợp linh hoạt giữa cô giáo phụ trách thư viện và nhóm học sinh cộng tác viên của thư viện. Vì vậy, số lượng học sinh đến với sách, đọc sách ngày một tăng. Nhiều em đã biết để dành tiền mua sách đóng góp vào thư viện của nhà trường,

hiều phụ huynh thấy con ham đọc sách cũng khuyến khích, ủng hộ để xây dựng nguồn sách trong thư viện. Cùng với việc trí bất mất để học sinh có thể thoải mái đọc sách. Hàng năm, nhà trường đã vận động các em học sinh tham gia xây dựng thư viện với tinh thần "Mỗi người một cuốn sách để có triệu cuốn sách". Đồng thời, để ra các nội quy của thư viện, phân công lịch đọc cho các lớp; sắp xếp sách theo trình độ học, nội dung để các em dễ tìm đọc. Đặc biệt, công tác quản lý sách được nhà trường kết hợp linh hoạt giữa cô giáo phụ trách thư viện và nhóm học sinh cộng tác viên của thư viện. Vì vậy, số lượng học sinh đến với sách, đọc sách ngày một tăng. Nhiều em đã biết để dành tiền mua sách đóng góp vào thư viện của nhà trường,

hấp dẫn đối với mỗi thành viên trong trường. Thư viện được bố trí ở tầng 1 với diện tích 54m<sup>2</sup> được xây dựng theo hướng mở - hiện đại - thân thiện. Đây là một không gian rộng thoáng, đủ ánh sáng, có điều hòa phục vụ các em học sinh đến đọc sách vào những ngày nóng, góp phần mang lại hiệu quả tối ưu cho việc đọc sách. Vấn đề tài liệu của thư viện hiện nay rất phong phú với 8 tủ sách: tủ sách Bác Hồ, tủ sách danh nhân, tủ sách kỹ năng sống, tủ sách dành cho giáo viên và phụ huynh, tủ sách khoa học, tủ sách tâm lý lứa tuổi, tủ sách từ điển - ngoại ngữ và báo chí (14 loại) hết sức phong phú và đều bảo đảm chất lượng. Em Trần Thị Hoa, học sinh nhà trường chia sẻ: Từ ngày có thư viện mới, em và các bạn rất thích vào thư viện để đọc

ĐĂNG ANH

# HỒNG LÝ Nhiều giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Với sự nỗ lực tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, người dân xã Hồng Lý (Vũ Thư) đã thay đổi cả về nhận thức và hành động. Bà con không chỉ sử dụng năng lượng tiết kiệm mà còn ứng dụng nhiều giải pháp thiết thực để phát triển kinh tế và chung tay cùng cộng đồng bảo vệ môi trường.

Từ nhiều đời nay, gia đình ông Nguyễn Duy Thu, thôn Thượng Hồ Trung sống bằng nghề trồng dâu, nuôi tằm. Trước đây, gia đình ông Thu nuôi tằm theo phương pháp truyền thống, mỗi năm chỉ nuôi được 7 - 8 lứa do phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Nhưng 2 năm trở lại đây, gia đình ông sử

dụng điều hòa nhiệt độ để nuôi tằm, mỗi năm nuôi được 10 - 11 lứa. Ông Thu cho biết: Không chỉ tăng lứa nuôi, việc nuôi tằm trong phòng có điều hòa nhiệt độ còn giúp cho con tằm phát triển nhanh với tỷ lệ sống khỏe đạt hơn 90%, mỗi vòng trứng đạt 10kg kén, tăng gấp gần 4 lần so với nuôi điều kiện thời tiết tự nhiên. Với giá kén hiện nay 85.000 - 90.000 đồng/kg, mỗi năm gia đình có thu nhập trên 80 triệu đồng.

Không riêng gia đình ông Thu, ở xã Hồng Lý có gần 200 hộ nuôi tằm thì có tới hơn 70% số hộ sử dụng điều hòa nhiệt độ. Để tiết kiệm chi phí tiền điện, khi bắt đầu mùa, bà con đóng kín cửa để tránh thoát nhiệt và để ở nhiệt độ từ 25 - 28°C kết hợp với bật quạt để lưu

thông không khí trong phòng. Phòng nuôi tằm được thiết kế thông thoáng nhằm tận dụng ánh sáng, nhiệt độ thích hợp ngoài trời hạn chế bật điều hòa liên tục. Thu hoạch từ kén tơ và tằm, những thực phẩm, bà con nuôi tằm trong xã thu về hơn 10 tỷ đồng/năm.

Người dân xã Hồng Lý luôn có ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Toàn xã có 1.849 hộ dân thì có tới 92% số hộ chiếu sáng bằng thiết bị tiết kiệm điện; gần 30% số hộ sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời để tự cung cấp nước phục vụ sinh hoạt cũng như tiết kiệm nhiều chi phí cho gia đình. Ông Lê Khắc Dẫn, thôn Gia Lạc



Sử dụng điều hòa nhiệt độ một cách khoa học giúp người dân xã Hồng Lý nâng cao hiệu quả nuôi tằm và tiết kiệm chi phí từ giảm tiêu hao năng lượng điện.

cho biết: Gia đình tôi đầu tư lắp một bình nước nóng năng lượng mặt trời và hai tấm pin năng lượng mặt trời chỉ cần lắp với tổng

công suất 150W để phục vụ chiếu sáng trong gia đình. Nhờ những thiết bị này, mỗi năm gia đình tiết kiệm được 5 - 6 triệu

đồng vì không phải sử dụng đến điện lưới của ngành điện. Xã Hồng Lý được biết đến là địa phương có nghề chăn nuôi

phát triển mạnh của huyện Vũ Thư. Toàn xã có hơn 200 hộ chăn nuôi quy mô trang trại, gia trại thì 100% số hộ chăn nuôi sử dụng bể biogas để xử lý chất thải và cung cấp chất đốt. Việc xây dựng, lắp đặt bể biogas giúp bà con chăn nuôi hiệu quả, hạn chế gây ô nhiễm môi trường và có nguồn khí đốt, giảm chi phí không nhỏ trong sản xuất, chăn nuôi, sinh hoạt gia đình. Ông Trần Quốc Bảo, công chức văn hóa xã cho biết: Hàng năm, cấp ủy, chính quyền địa phương đều tổ chức tuyên truyền, vận động người dân sử dụng thiết bị tiết kiệm điện, từ bỏ thói quen sử dụng năng lượng lãng phí, kém hiệu quả. Hướng dẫn bà con cách lựa chọn mua sắm sản phẩm phù hợp với nhu cầu sản xuất, sinh hoạt, nhất là kiến thức sử dụng điều hòa để tiết kiệm điện, khi bắt đầu mùa, bà con đóng kín cửa để tránh thoát nhiệt và để ở nhiệt độ từ 25 - 28°C kết hợp với bật quạt để lưu

KHÁC ĐUẢN